
รายงานการประชุมสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

 
ผู้มาประชุม 

๑. รองอธิการบดฝีุายศิลปวัฒนธรรม   ประธาน 
๒. อาจารย์ธีรพงศ์  แก่นจันทน ์    รองประธาน 
๓. นางสาววิลาสินี  สุขสวัสดิ์     กรรมการ 
๔. ว่าที่ร้อยโทชัยยงค์  ตากิ่มนอก    กรรมการ 
๕. นายไพศาล  ศรีเปารยะ     กรรมการ 
๖. นางสาวศิวิไลซ์  เสรมิศร ี    กรรมการ 
๗. นายนิวัฒน์   ยืนยงค์     กรรมการ 
๘. นายกันตพงศ์  นามเรืองศร ี    กรรมการ 
๙. นางสายพิน  ส านักนี้      กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิกุล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการอ่ืน) 
๑. นางสาวปทัมาภรณ์  ภุมรารสสุคนธ์   กรรมการ 

 ๒. นายวีระศักดิ์  อุ่มชัย      กรรมการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 

วาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบเรื่องต่างๆดงันี้ 
   ๑.๑ รองอธิการบดีฝุายศิลปวัฒนธรรม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๕ ได้ก าหนดตรวจประกันคุณภาพ ประจ าปี ๒๕๕๕ ในระหว่าง
วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันศิลปวัฒนธรรม     
เฉลิมพระเกียรติ   

   มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

      ๑.๒ ว่าที่ร้อยโทชัยยงค์  ตากิ่มนอก หัวหน้างานฝุายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริม
คุณค่าบัณฑิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาปุาโคกสูง 
๑ (บ้านห้วยชัน)  ก าหนดจัดโครงการ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสระแก้ว 
     มติ ที่ประชุมรบัทราบ 

/วาระที่ ๒ เรื่อง... 



-๒- 
 

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
            ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบัน

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามที่งาน     
การประชุมจัดท าเสนอ  

    มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖      
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่จัดท าเสนอ โดยไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
            ๓.๑ เรื่องขอรายงานสรปุผลการด าเนินงานโครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่

ไทย ประจ าปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
            นางสายพิน  ส านักนี้  ผู้ รับผิดชอบโครงการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง            

การด าเนินงานโครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจ าปี ๒๕๕๖ โดยได้น าข้อเสนอแนะจากปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ คือ เรื่อง เวลาของการจัดขบวนผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เสนอให้จัดในช่วงเช้า ซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของงาน ดังนี้ 

๑. พิธีท าบุญตักบาตรช่วงเช้า เนื่องในวันข้ึนปีใหม่ไทย ประจ าปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการ
สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 

๒. ขบวนแห่สรงน้ าพระ ในปี ๒๕๕๖ ไม่มีการจัดประกวดขบวน แต่ยังคงรูปแบบ
ขบวนแห่สรงน้ าพระไว้ โดยให้หน่วยงานที่มาถึงจุดเริ่มขบวนก่อน เคลื่อนขบวนแห่ออกก่อน จึงท าให้ขบวนแห่
สรงน้ าพระมีความรวดเร็วและสะดวกมากข้ึน   

๓.  ได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขันการละเล่นไทย ลูกช่วง เพื่อให้เกิดความหลากหลายใน
การจัดกิจกรรม เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานการละเล่นไทยให้คงอยู่ต่อไป ท าให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ     

๔. จัดให้มีนิทรรศการ และการแสดงสาธิตการละเล่นไทย  เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดและ
เสริมสร้างความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ในภาพรวมของการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจ าปี ๒๕๕๖ 
นั้น ได้รับความพึงพอใจกิจกรรมในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

๑. ควรประกาศเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าน้ี 
๒. ควรประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. ควรประกาศเชิญชวนชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
๔. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณชน ควรเชิญสื่อมวลชน    

        ร่วมท าข่าว 
     ๕. ควรจัดต่อเนื่องทุกปี จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

       /มติ  ที่ประชุม... 



-๓- 
 

       มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
  มอบหมายคณะกรรมการฯ รับข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขไปพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนในโครงการครั้งต่อไป 
 

        ๓.๒ เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงอนาคต”ศึกษา 
เมื่อวันอังคารที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ อาคารท่าชัย ช้ัน ๒ ห้อง ๐๒๑๓ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                                นางสาวศิวิไลซ์  เสริมศรี  หัวหน้างานฝุายไทยคดี รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงอนาคต”ศึกษา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ โดยได้รับความรู้และเข้าใจในแนวคิด 
ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคต (EFR) สามารถน าวิธีใหม่นี้มาพัฒนาใช้ในงานวิจัยของสถาบัน
ศิลปะวัฒนธรรมฯ ได้ และน าวิธีคิดนี้มาผลช่วยในการตัดสินใจและใช้ในการวิเคราะห์นโยบายการปฏิบัติงาน 
และเป็นทางเลือกของการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนของผู้บริหารต่อไปได ้ 

    มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี ๒๕๕๕ 
  นางสาวธัญลักษณ์  โพธิกุล หัวหน้างานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอให้ที่

ประชุมพิจารณาก าหนดส่งเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี ๒๕๕๕ ตามที่ได้รับมอบหมายให้
บุคลากรรับผิดชอบตามองค์ประกอบ นั้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

  มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรก าหนดให้ส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายให้
หัวหน้างานประกันคุณภาพตรวจเอกสารเพื่อความเรียบร้อยล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

 
  ๔.๒ การด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

                      นายไพศาล  ศรี เปารยะ  หัวหน้างานนโยบายและแผน ได้ เ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ และเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดท าแผนความเสี่ยงของสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยให้ที่ประชุม
พิจารณาการจัดท าแผนด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน โดยมีความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติงาน การจัดท าโครงการด้านท านุศิลปวัฒนธรรม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์สถาบันและความเสี่ยงด้านการ
บริหารงานพัสดุ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงานได้ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแบบ มร.คส. ๑ – ๕ , แบบ มร.คส. ๖,  แบบ มร.คส. ๗ , แบบ 
ปย. ๑  และแบบ ปย. ๒ เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
พิจารณา และให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อจะได้น าไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป นั้น 

 
/ที่ประชุม... 



-๔- 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สถาบันศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก จึงมีความเสี่ยงในงานด้านท านุศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะด้านงบประมาณในการ
ด าเนินงานมีไม่เพียงพอต่อจ านวนโครงการที่จะด าเนินการในแต่ละปีท าให้ต้องมีการปรับแผนมาโดยตลอด ส่วน   
ความเสี่ยงด้านการบริหารงานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุควรจัดท ารายงานการเบิกจ่ายพัสดุเสนอผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรตามที่เสนอ (ตามเอกสารแนบ) 
 
วาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ  

          ๕.๑ การจัดโครงการอาเซียน ประจ าปี ๒๕๕๖ 
      นางสาวศิวิไลซ์  เสริมศรี  หัวหน้างานฝุายไทยคดีศึกษา ได้เสนอการจัดท าโครงการ
อาเซียนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้ปรึกษา อาจารย์กิตติ  เกิดผล ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะเชิญวิทยากร จากคณะ
มนุษยศาสตร์ร่วมเสวนาในเรื่อง มารยาททางสังคมของประเทศอาเซียน และรายเอียดอื่นๆจะน าเสนอผู้บริหาร
ต่อไป 
      มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
    
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
 

 
 

         (นางสาวธัญลักษณ์  โพธิกุล) 
 ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 


